



ข่าวประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5005
ภายใน 5666

โทรศัพท์/โทรสาร 0-2258-0311

ข่าวจากหนังสือพิมพ์มติชน ฉบับประจำวันที 2 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2552 หน้า 23

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

"มศว"รับตรงปี"53กว่า2พันคน

ชี้ข้อสอบวัดเชาวน์-ปัญญา-ไหวพริบ มีจิตสาธารณะ-เน้นดูแฟ้มผลงาน

นายวิรุณ ตั้งเจริญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เปิดเผยว่า มศว กำหนดรับสมัครสอบตรงเข้าเป็นนิสิตปริญญาตรี ประจำปี 2553 ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 23 สิงหาคม จำนวน 2,500 คน อยากฝากถึงนักเรียนที่สนใจสมัครเข้าเรียนว่า แต่ละปีมียอดผู้สมัครเข้าเรียนจำนวนมาก จึงไม่อยากให้ประมาท แม้ มศว มีตัวเลือกมากก็จริง แต่มีเกณฑ์และปรัชญาการรับคือ นักเรียนต้องมีความรู้ทางวิชาการในระดับที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้ ขณะที่ มศว มีกระบวนการคัดเลือกนิสิตที่เหมาะสมและหลากหลาย เพราะไม่เชื่อว่าการวัดเพียงแค่ความรู้ทางวิชาการ จะทำให้ได้คนที่เหมาะสมเข้าสู่ มศว โดยไม่เน้นการท่องจำอย่างเดียว แต่ข้อสอบจะวัดระดับเชาวน์ปัญญา ไหวพริบ การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าด้วย นอกจากนี้ ปรัชญาที่สำคัญของ มศว คือต้องการคนที่มีจิตสำนึกสาธารณะ เสียสละเพื่อส่วนรวม เป็นคนดี รู้จักให้มากกว่ารอเป็นผู้รับ โดยจะสัมภาษณ์และดูจากแฟ้มสะสมผลงาน ในบางรายวิชา โดยเฉพาะด้านศิลปกรรมซึ่งรับตรง 100% จะให้ความสำคัญกับแฟ้มสะสมผลงานอย่างมาก อีกทั้งนักเรียนต้องสอบภาคปฏิบัติด้วย ส่วนวิทยาลัยนวัตกรรมการสื่อสารสังคมนั้นต้องสอบภาคปฏิบัติ และส่งแฟ้มสะสมผลงานเช่นกัน

"เท่าที่ มศว ออกพบปะนักเรียนในต่างจังหวัดตามโครงการประชาสัมพันธ์สัญจร เพื่อให้ข้อมูลนักเรียนในโรงเรียนประจำจังหวัด ประจำอำเภอ ประจำตำบล แม้โรงเรียนเหล่านี้มีขนาดแตกต่างกัน แต่สิ่งหนึ่งที่เหมือนกันคือ นักเรียนสนใจและอยากได้ข้อมูลการศึกษาต่ออย่างมาก ทั้งยังเป็นการให้กำลังใจครู นักเรียนแลกเปลี่ยน และเกิดการเรียนรู้ตามมาอีกมากมาย จึงอยากชักชวนให้บางมหาวิทยาลัยที่ไม่เคยลงพื้นที่ตามโรงเรียนต่างๆ ควรลงพื้นที่ไปเยี่ยมเยียน ให้ข้อมูลแก่นักเรียนต่างจังหวัดบ้าง" นายวิรุณกล่าว

นายวิรุณกล่าวว่า ในปีการศึกษา 2553 นี้ มศว มีคณะใหม่เกิดขึ้น 1 คณะ คือ คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร และ 1 สำนักวิชา คือสำนักวิชา เศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ ถือเป็นทางเลือกใหม่ๆ ให้นักเรียนได้ตัดสินใจ

เพิ่มขึ้น สนใจข้อมูลการรับตรงของ มศว โทร.0-2649-5000 ต่อ 5665, 5666, 5717
หรือ <http://admission.ac.th>

หน้า 23